

Tổng hợp 8 bệnh viện nam học, phòng khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng, tốt nhất ở Hà Nội

Thế cuộc của nam giới, ai cũng vẫn từng gặp phải các bệnh ở nam giới một số lần trong đời. Đây là bệnh lý giấu trong lòng, nếu như không nên nhận biết sớm và điều trị kịp thời sẽ gây nhiều tai biến nguy hại đến sức khoẻ như bệnh vô sinh, hiếm muộn, ung thư tinh hoàn, ung thư "cậu bé",... chính vì, việc thăm khám và điều trị khám bệnh nam khoa tại các địa điểm y tế uy tín, chất lượng tốt là một điều cực kỳ cấp thiết và nhất thiết. Vậy khám bệnh nam khoa ở đâu uy tín, tốt nhất tại Hà Nội thì mời người đọc cùng tìm hiểu bài viết này.

Danh sách 8 địa điểm trung tâm y tế, phòng khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng tốt nhất tại Hà Nội

1. Địa chỉ phòng khám bệnh nam khoa 11 Thái Hà



Địa điểm: 11 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

Giai đoạn: 8 giờ sáng - 8 giờ tối

Phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà được hãnh diện góp mặt trong danh sách phòng khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng ở Hà Nội giúp người mang bệnh được trải nghiệm cho bản thân một tiện ích y tế uy tín, chất lượng. Trải qua thời gian dài xây dựng và phát triển, một số nhân tố đã sinh cho tầm tiếng của phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà có thể kể đến như:

- Phòng khám đa khoa Thái Hà được ban hành giấy phép hoạt động

Địa điểm khám bệnh nam khoa 11 Thái Hà được ban hành giấy phép hoạt động trực tiếp từ Sở y tế của thành phố Hà Nội theo đúng quy tắc của pháp luật và chịu sự quản lý chặt chẽ từ Bộ y tế.

- Bác sĩ chuyên khoa nam học xuất chúng

Hàng ngũ y bác sĩ chuyên khoa nam học làm việc tại phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà không chỉ là những người có trình độ chuyên môn xuất chúng, vốn chuyên môn thực tế sâu rộng, kỹ năng thăm khám dày dặn mà họ còn là những người có tâm trạng làm việc nhiệt thành, chu đáo, ân cần, hỗ trợ người mang bệnh trong mọi điều kiện trở ngại.

- Hệ thống cơ sở vật chất sang trọng, đẳng cấp

Hệ thống cơ sở vật chất tại địa điểm khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng ở Hà Nội này luôn coi trọng xây dựng một không gian thăm khám rộng rãi, thoáng mát, sang trọng, đẳng cấp, bảo đảm luôn được tiệt trùng tiệt trùng an toàn, thật sạch. Với môi trường thăm khám chuyên nghiệp, người mang bệnh hoàn toàn sẽ cảm giác yên tâm và thoải mái hơn bao giờ hết.

- Thiết bị máy móc y tế hiện đại và tiên tiến

Phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà sở hữu nhiều thiết bị máy móc y tế hiện đại và tiên tiến được nhập cảng từ một số nước có nền y học phát triển trên giới. Tất cả các trang thiết bị máy móc hiện đại và tiên tiến này đều được bảo đảm an toàn về tin cậy, mang đến cho người mang bệnh một kết quả thăm khám mau chóng, chuẩn xác.

- Chi phí thăm khám cụ thể chi tiết

Chi phí thăm khám bệnh nam khoa tại phòng khám bệnh nam khoa tốt ở Hà Nội này luôn được bảo đảm cụ thể chi tiết, cụ thể chi tiết và niêm yết rõ nét theo đúng danh sách mức phí để ra. Trước khi tiến hành thăm khám, người mang bệnh sẽ được cung ứng tin tức về mức chi phí cần thanh toán trước để chính mình có thể dự tính được kinh tế của chính mình bản thân.

Hiện tại, phòng khám bệnh nam khoa 11 Thái Hà đang triển khai nhiều chương trình giảm giá lời cuốn cho người mang bệnh đăng ký hứa thăm khám trước như giảm gói thăm khám sức khoẻ tổng thể khám bệnh nam khoa chỉ còn 320.000 đồng, giảm 30% chi phí thủ thuật ngoại khoa ngoại khoa bằng các công nghệ hiện đại và tiên tiến.

- Bảo mật tin tức hoàn toàn

Nam giới chọn ra thăm khám bệnh nam khoa tại địa điểm khám bệnh nam khoa Thái Hà sẽ được bảo mật hoàn toàn về Thông tin cá nhân và tin tức Thông tin cá nhân. Khi chưa nhận được sự ưng thuận từ người mang bệnh thì mọi Thông tin cá nhân hoàn toàn sẽ được bảo mật, giảm thiểu gây một số ảnh hưởng tiêu cực đến công việc và cuộc sống của người mang bệnh về sau.

Với nhiều ưu điểm trên mang đến, phòng khám bệnh nam khoa Thái Hà xứng đáng là một trong những địa điểm phòng khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng, tốt tại Hà Nội mà người mang bệnh hoàn toàn có thể yên tâm trao gửi sức khoẻ cho bản thân ở đây.

2. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Trung tâm y tế khám bệnh nam khoa hữu hảo Việt Đức là một trong những địa điểm tuyến Trung Ương trên cả nước. đi kèm ưu điểm về xương khớp, thần kinh, thủ thuật ngoại khoa thì trung tâm y tế còn là địa điểm khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng hiện tại tại Hà Nội.

Trung tâm nam học tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức là nơi thu nhận khám điều trị các bệnh lý có sự liên quan đến tinh hoàn, "cậu bé", quy đầu, "nòng nọc",...Nếu chọn ra thăm khám bệnh nam khoa tại trung tâm y tế nam học hữu hảo Việt Đức thì nam giới có thể đăng ký tại Khoa thăm khám hoặc Khoa thăm khám theo đòi hỏi C4.

3. Bệnh viện đa khoa Bạch Mai

Địa điểm khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng tại Hà Nội tiếp đến được kể đến trong danh sách này đó chủ yếu là bệnh viện đa khoa Bạch Mai. Khoa Thận Tiết niệu tại trung tâm y tế nam học này đang đảm nhận chức năng thăm khám các vấn đề về xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, bệnh vô sinh, các bệnh xã hội, các bệnh về tinh hoàn,...

Với hàng ngũ y thầy thuốc làm việc đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm thực tế kết hợp dùng thuốc thực nhiều thiết bị máy móc y tế hiện đại và tiên tiến.

4. Bệnh viện 108

Trung tâm y tế khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng tại Hà Nội không thể không kể đến đó chủ yếu là bệnh viện 108. Đây là trung tâm y tế nam học được coi trọng đầu tư mạnh mẽ về hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị máy móc y tế cùng hàng ngũ y bác sĩ chuyên khoa.

Nếu như nam giới gặp phải các vấn đề về cơ quan sinh sản thì có thể tìm đến Khoa Tiết niệu và Nam học tại trung tâm y tế để được thăm khám và điều trị sức khỏe sớm cho bản thân.

5. Phòng khám số 1 Tôn Thất Tùng thuộc đại học Y Hà Nội

Phòng khám số 1 Tôn Thất Tùng thuộc đại học Y Hà Nội là một trong những địa điểm khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng tại Hà Nội nói riêng và cả nước nhìn chung. Khi người mang bệnh có ước muốn thăm khám bệnh nam khoa tại Phòng khám số 1 Tôn Thất Tùng thuộc đại học Y Hà Nội thì có thể tìm đến Phòng khám bệnh nam khoa - trung tâm y học có địa điểm tại số 1 tôn thất Tùng cho bản thân.

6. Bệnh viện Y Học Cổ Truyền TW

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền TW bên cạnh việc điều trị bằng các công nghệ y tế hiện đại và tiên tiến thì quá trình điều trị kết hợp các phương pháp dân gian tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền TW cũng được ghi nhận mang đến nhiều hiệu quả cao.

Địa điểm khám bệnh nam khoa kết hợp tinh hoa giữa 2 nền y học hiện đại và tiên tiến và nền dân gian này đã mang đến nhiều thu được thành quả tốt trong quá trình điều trị rối loạn cương dương, mất cân bằng xuất tinh, yếu sinh lý nam, xuất tinh sớm, bệnh vô sinh,...

7. Bệnh viện Bưu Điện

Trung tâm y tế khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng tại Hà Nội được nhiều người mang bệnh nhận xét tốt hiện tại đó chủ yếu là bệnh viện Bưu Điện. Đây là một trong những trung tâm y tế khám bệnh

nam khoa cung ứng tiện ích khám điều trị các bệnh lý có sự liên quan đến chức năng sinh dục, các bệnh về đường tiết niệu ở nam giới.

Địa điểm khám bệnh nam khoa này luôn coi trọng ứng dụng các công nghệ điều trị mới vào phác đồ thăm khám nhằm mang đến cho người mang bệnh một kết quả điều trị an toàn, không gây các tai biến sức khoẻ nguy hại.

8. Bệnh viện E

Sẽ thực thụ là một khuyết điểm lớn nếu như nói đến phòng khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng ở Hà Nội mà không kể đến bệnh viện E. Đây là trung tâm y tế nam học uy tín, chất lượng hiện tại tiến hành thăm khám các vấn đề về mất cân bằng xuất tinh, các bệnh về đường tiết niệu, yếu sinh lý nam, bệnh vô sinh hiệu quả,...

Bài viết trên giới thiệu đến người đọc top 8 trung tâm y tế, phòng khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng, tốt nhất tại Hà Nội. Mong rằng duyệt bài viết hữu ích này, nam giới có thể chọn ra được coi bản thân một địa điểm khám bệnh nam khoa uy tín, chất lượng tại Hà Nội giúp đảm bảo an toàn về sức khoẻ của chính mình. Nếu như còn bất cứ câu hỏi hay câu hỏi nào, người đọc có thể gọi ngay đến số điện thoại của trung tâm y tế để được hỗ trợ câu trả lời các tin tức trên một phương pháp mau chóng.

[địa chỉ khám nam khoa ở Hà Nội](#)

[chữa bệnh nam khoa ở đâu](#)

[chữa bệnh nam khoa ở Hà Nội](#)

[chữa nam khoa ở đâu tốt](#)

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/thay-co-cho-em-hoi-phuong-thuc-tuyen-sinh-nam-2023-a-truong-minh-c-o-xet-hoc-ba-duoc-khong-a?kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-327.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.htm>

[phòng khám đa khoa tư nhân tại Hà Nội](#)

[phòng khám đa khoa ở Hà Nội](#)

[phòng khám đa khoa tại Hà Nội](#)

[phòng khám đa khoa tốt ở Hà Nội](#)

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?danhsach-cac-phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi-327.html>